

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

การประชุมประจำปี 2561 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.20 น. – 10.50 น.

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

ท่านรองนายกรัฐมนตรี

ท่านรัฐมนตรี

ท่านประธานกรรมการและกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ท่านประธานกรรมการและกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

ท่านประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศ

ท่านประธานกรรมการและกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2561 ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาประเทศให้สาธารณชนรับทราบและเข้าใจร่วมกัน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ให้กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในสังคมให้สามารถมองภาพอนาคตและเห็นเป้าหมายระยะยาวของประเทศร่วมกัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยกัน สู้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกัน เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมมั่นใจว่าที่ผ่านมาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายก็ได้รับทราบถึงการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ และอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ พวกเราทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกันทุก ๆ คน เพราะว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการดำเนินการ 20 ปีนี้ จะช่วยให้เกิดการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุก ๆ คนให้ดีขึ้น ผ่านกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง

หลาย ๆ ท่านอาจมีความสงสัยว่า การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว มีประโยชน์อย่างไร และเราจำเป็นต้องมีหรือไม่ ผมขอสรุปข้อดีของการมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาวหลัก ๆ ดังนี้ครับ **ข้อแรก** คือ ความต่อเนื่องของการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ **ข้อที่สอง** คือ การช่วยจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาพื้นฐานและเร่งด่วนได้รับการจัดสรรงบประมาณและการแก้ไขได้อย่างตรงจุดและเหมาะสม

ท่านผู้มีเกียรติครับ เมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผมเป็นประธานกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาต่าง ๆ เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ เพื่อจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ พวกท่านมีอยู่ในมือขณะนี้ โดยผมขอแนะนำท่านประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ดังนี้ ครับ

ด้านความมั่นคง ท่านพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ท่านสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ท่านกฤษณพงศ์ กีรติกร

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ท่านเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ท่านศาสตราจารย์ธรรมาวุฒินันท์ จารุพงษ์สกุล

และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท่านพงศ์ไพยม วาศภูติ

ทุกท่านครับ การดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติโดยคณะกรรมการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะเป็นการดำเนินการ**บนฐานข้อมูลความรู้ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย** ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในประเทศอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอนาคตที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด และความเสี่ยงของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อนำข้อคิดเห็นมาประกอบการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

สถานการณ์และแนวโน้มในการพัฒนาประเทศ

จากฐานข้อมูลความรู้ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ พบว่า ถึงแม้การพัฒนาประเทศไทย นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม **ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลผลิตการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ**

สำหรับในส่วนของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวนั้น ก็พบว่า มีสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลง**โครงสร้างประชากร**ที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง **ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด** ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาค และการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

จากเงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อนและปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาระดับชาติที่ครอบคลุมทุกมิติ ส่งผลให้เกิดการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการดำเนินการของทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายเพื่อให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งเป็นภาพอนาคตประเทศที่ผอมอยากให้ทุก ๆ ท่านเห็นพ้องร่วมกัน

ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมจะขอสรุปรายละเอียดของทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ชาติสั้น ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสถานะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกๆระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “**ต่อยอดอดีต**” โดยมองกลับไปที่เราทำสำเร็จทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “**ปรับปรุงจจุบัน**” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “**สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต**” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปรุงจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนไทยได้ในคราวเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นวัตกรรม ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ เพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะผ่านทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมั่งคั่ง และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความสะดวกตามหลักนิติธรรม

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

ท่านผู้มีเกียรติครับ ที่ผ่านมามีพวกเราหลายคนได้ยืนยันว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านใดบ้าง แต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ยืนยันและยังเป็นที่สงสัยว่าพวกเราใน ฐานะประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ จึงอาจทำให้หลาย ๆ ท่านยังมองไม่เห็นถึงความเกี่ยวข้องของท่านกับการพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผมจึงอยากใช้เวลาในช่วงต่อไปในการสื่อสารให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบถึง ประโยชน์ที่พวกเราทุกคนจะได้รับ โดยผมจะกล่าวสรุปให้เห็นถึงประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรากันนะครับ

ผมอยากจะขอให้ทุก ๆ ท่านลองจินตนาการเพื่อให้เห็นภาพอนาคตประเทศที่เป็นผลจากการพัฒนาตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของพวกเราไปด้วยกันนะครับ

ในอันดับแรก ผมขอเริ่มที่ตั้งแต่**ครรภ์มารดาถึงปฐมวัย** เด็กและมารดาทุกคนจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และกระจายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยที่เด็กจะเกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัย สงบสุข สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สะอาด อากาศบริสุทธิ์ เพียงพร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภค ได้รับการเลี้ยงดูจากทั้งพ่อและแม่ของเด็ก ที่จะมีเวลาให้กับลูกของตนมากขึ้น พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงดูและศูนย์เด็กเล็กที่พ่อแม่ทุกคนสามารถเข้าถึง มีคุณภาพ และเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่างดี มีทักษะ สุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี พร้อมเติบโตสู่ช่วงวัยต่อ ๆ ไป

หลังจากปฐมวัย ก็จะก้าวเข้าสู่**วัยเรียน ทั้งในระดับประถมและมัธยม** ที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถผ่านอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ มี “ครู” ที่จะมอบคุณค่ามากกว่าการเป็นครูผู้สอน สู่การเป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ที่จะคอยกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการ**ปูพื้นฐาน ความพร้อมทั้งกาย ใจ และปัญญา**ให้พร้อมรองรับการพัฒนาของช่วงวัยต่อไป ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี ให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถทำงานเป็นทีม

ช่วงวัยต่อไปถือเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญมากเช่นกัน นั่นก็คือ**วัยรุ่น-นักศึกษา** ซึ่งจะเติบโตเป็นประชากรวัยแรงงานที่จะสร้างรายได้และยกระดับการพัฒนาของประเทศต่อไป โดย**วัยรุ่น-นักศึกษา** จะได้รับการเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้พวกเขาเติบโตมาเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพและมีความสุข มีอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และความชอบ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิตและทัศนคติที่พร้อมเผชิญและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้โดยไม่เกิดความเครียด มีการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดงานผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี

วัยแรงงาน ทุกท่านครับ อย่างที่ผมได้เกริ่นนำก่อนหน้าว่าวัยแรงงานจะเป็นวัยสำคัญช่วงวัยหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยจะประกอบด้วยทั้งวัยแรงงานในปัจจุบัน รวมทั้งวัยรุ่นและนักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นวัยแรงงานต่อไป ทั้งนี้ จากการกระจายความเจริญที่จะไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคต วัยแรงงานจะสามารถทำงานได้ในภูมิภาคของตนเอง ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าแฉกเช่นปัจจุบัน ซึ่งการที่ประชาชนไม่ต้องไปพื้นที่อื่น ๆ เพื่อหางานทำ ก็จะทำให้ประชากรวัยแรงงานสามารถได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีความอยู่ดีมีสุขเพิ่มมากขึ้น โดยที่แต่ละพื้นที่/ภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการและท่องเที่ยว และภาคเกษตร มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่เอื้อและอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน ได้รับการยกระดับจาก “ผู้ใช้แรงงาน” เป็น “ผู้ใช้พลังสมอง” ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก มีอาชีพ รายได้ และความรู้การบริหารจัดการทางการเงินที่จะนำไปสู่การมีหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณ

ผู้สูงอายุ ท่านผู้มีเกียรติครับ ผู้สูงอายุก็น่าจะคล้ายกับวัยแรงงาน โดยที่ในอนาคตเราจะมีทั้งประชากรที่เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้ว และประชากรที่จะเปลี่ยนจากวัยแรงงานสู่การเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใหม่หรือไม่ ก็จะได้รับดูแลและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วถึง และเข้าถึงได้ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิต (Universal Design) ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทางสังคม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีศักดิ์ศรี เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้แฉกเช่นเดียวกับช่วงวัยอื่น ๆ

ท่านผู้มีเกียรติครับ นอกจากนี้ **ประชากรที่เคยขาดโอกาสกลุ่มต่าง ๆ** ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยในประเทศ ก็จะได้รับประโยชน์จากการมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย ตามแนวคิด “**ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง**” โดยที่ประชากรกลุ่มเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาให้พึ่งตนเองได้ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม และได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมและครอบคลุม

ทั้งนี้ ประชาชนทุกช่วงวัยทุกคน จะอยู่อาศัยร่วมกันในประเทศอย่างมีความสุขที่ยั่งยืนในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความสามัคคีปรองดอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสงบและปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชน อย่างสุจริต โปร่งใส และใส่ใจการบริการ ทำงานรวดเร็ว โดยบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบที่

คำนึงถึงความเหมาะสมตามแผนผังภูมิวิเวศและความต้องการเชิงพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ ที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่ดีและมีความสุข

การร่วมขับเคลื่อน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ไปสู่การปฏิบัติ

ทุกท่านครับ ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจะอยู่ระหว่างกระบวนการ
ดำเนินการจัดทำ รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้มีการดำเนินนโยบายให้มีความสอดคล้องกัน
โดยยึด (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไร
ก็ดีครับ ผมอยากขอเน้นย้ำครับว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้พวกเราทุกคนมีความเป็น
เจ้าของร่วมกันทุก ๆ คนครับ และการดำเนินงานตาม(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ จะไม่สามารถ
ประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เลยครับ หากขาดความร่วมมือจากพี่น้อง
ประชาชนชาวไทยในการร่วมกันขับเคลื่อนครับ

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ผ่านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ (1) การ
เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ที่ให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีงานทำและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยได้ให้บริการจัดหางานใน
ประเทศ (2) การฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ประกอบด้วย ทหารก่อนปลดประจำการ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เยาวชนในสถานพินิจ และชนกลุ่มน้อย รวมทั้ง ได้คุ้มครองแรงงาน
ผ่านระบบประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
และที่แก้ไข และระบบประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิต จำนวน 2.34 ล้านคน (ปี 2560) (3) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแรงงานผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการตรวจสอบสิทธิ พร้อมข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน
“SSO Connect การจัดทำ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน
สำหรับหางานและสมัครงาน (Smart Job Center) และบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เป็นต้น (4) การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งให้
ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งมีผู้ลงทะเบียน จำนวน 358,607 คน
(ปี 2560) เพื่อดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย (ทั่วประเทศ) โครงการจัดทำมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (5) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยการแก้ไขปัญหาและสร้าง
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ที่ตั้งเป้าจะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ให้ได้มี
โอกาสมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ครอบคลุมบริการพื้นฐานด้านสาธารณสุขโภชนาการและ

สาธารณสุขการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในไม่เกิน 20 ปี ผู้มีรายได้น้อยจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองครบทุกครัวเรือน (6) ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ ผ่านนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP) เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือไปถึงเร็วที่สุด โดยไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาล ในระยะเบื้องต้น 72 ชั่วโมงแรก (7) โครงการ ‘ไทยนิยม ยั่งยืน’ ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อผลิตกำลังคน การสร้างพลังทางสังคมและลดการเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเกิดการพัฒนอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด ‘ประชารัฐ’ และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ (ปี 2560) และ (8) การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อำนวยให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่ม และส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการจัดระบบและระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ Agri Map หรือแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อบูรณาการข้อมูลพื้นฐานการเกษตรเชิงพื้นที่จากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการภาคการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพ และนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงการริเริ่มกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ซึ่งจะเชื่อมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับทะเลอันดามัน ขยายผลการพัฒนาและกระจายเจริญไปสู่ภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการศึกษาและเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเริ่มตั้งแต่ (1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นหลักประกันให้เด็กเล็กได้รับการปกป้อง ค้ำครอง ดูแล และ

พัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ และด้านสังคม (2) การขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวม จำนวน 21,417 โรงเรียน (ปี 2560) (3) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาหรือสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเน้นการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้ครอบคลุมทุกสังกัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รัฐบาลได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และในส่วนของ**การรักษาความมั่นคง** ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง**การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** ผ่านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการด้านยาเสพติดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานสีขาว เป็นต้น

ทุกท่านครับ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีความพยายามในการดำเนินการแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จได้นั้น **ผมทราบดีว่าจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนและพัฒนาจากประชาชนชาวไทยทุกคน** ผมจึงอยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการชักชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว **ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน** ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และท้ายนี้ครับ ผมอยากจะขอชี้แจงให้ทุกท่านได้คลายความกังวลนะครับ เรื่องที่ว่า การที่เรามีเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว 20 ปีตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 จะทำให้การพัฒนาประเทศของเราขาดความยืดหยุ่น และไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกได้ ผมขอเรียนให้ทุกท่านสบายใจนะครับว่า **ยุทธศาสตร์ชาติสามารถแก้ไขได้** โดยให้มีการทบทวนทุก 5 ปี หรือ ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้ หากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้ครับ โดยให้คณะกรรมการ
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดำเนินการครับ

ท่านผู้มีเกียรติทุกครับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกรอบในการกำหนดนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับอื่น ๆ และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณของส่วนงานราชการทั้งหมดด้วย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม
2560 ครับ โดยการดำเนินการขั้นต่อไปคือการแปลงผลของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่การ
ปฏิบัติ ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล จะมาชี้แจงทุก ๆ ท่านในรายละเอียดต่อไปนะครับ

อย่าลืมมาร่วมกันเป็นพลังงานขับเคลื่อนประเทศไทยของเราไปด้วยกันนะครับ เพราะ
ยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทยเป็นของเราทุกคนครับ “อนาคตไทย อนาคตเรา” ครับ

ขอบคุณครับ